



Americana Chinese International School

227 Moo 2 Chiang Mai-Lampang Super Highway, Tambol Nong-Pheung, Amphur Sarapee
Chiang Mai, Thailand 50140
053-142-517



Dear parents and guardians,

We regret to inform you all that, in compliance with recent government directives, we will shut down our campus, effective March 18th – April 17th, with plans to re-open on April 20th. In order to provide an Avenue for learning throughout this closure, we will implement our Remote Learning Program from March 30th – April 10th. These dates coincide with our March Break and Songkran holidays.

The ACIS Remote Learning Program will utilize our school Microsoft Office suite to provide digital and collaborative instruction to our students, using a combination of Microsoft Teams and Class Dojo. Log in instructions will be available prior to the start of the program, on March 30th. Daily participation in the Remote Learning Program will be mandatory, counting as official school attendance. Assignments will be issued and will be expected to be submitted for grading as often as teachers assign them. Textbooks and workbooks will also be utilized throughout this program. Parents, please make arrangements to collect textbook materials from the school on Friday March 27th, from 1:00PM – 5:00PM.

Please await further instructions regarding our Remote Learning Program next week.

Thank you so much for your support,

ACIS Administration Team



Americana Chinese International School

227 Moo 2 Chiang Mai-Lampang Super Highway, Tambol Nong-Pheung, Amphur Sarapee
Chiang Mai, Thailand 50140
053-142-517



เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกันฯ ไซนีส ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทางโรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18
มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 อนึ่งทางโรงเรียนจะทำการเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563
ในระหว่างที่โรงเรียนปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ทางโรงเรียนจะจัดให้มีโปรแกรมการเรียนการสอนทางไกล
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
โดยวันดังกล่าวจะตรงกับวันหยุดประจำเดือนมีนาคมและวันหยุดสงกรานต์

โปรแกรมการเรียนทางไกลของทางโรงเรียน จะนำชุดโปรแกรม Microsoft Office มาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัล และส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับนักเรียนผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams และ
Class Dojo ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเป็นการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนโดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์
ท่านผู้ปกครองจะได้รับคู่มือคำแนะนำในการเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ก่อนที่ทางโรงเรียนจะเริ่มทำการเรียนทางไกลซึ่งจะมี
ขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคมนี้
ทางเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่านักเรียนทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมการเรียนการสอนทางไกลในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ทุกวันและจะนับเป็นวันเข้าชั้นเรียนตามปกติ
นอกจากนี้แล้วทางคณาจารย์จะมีการมอบหมายงานและนักเรียนจะต้องส่งงานเพื่อการประเมินผลหรือให้คะแนนตามปกติผ่าน
ทางการเรียนรู้แบบออนไลน์
สำหรับตำราเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดจะยังคงมีการนำไปใช้ตลอดโปรแกรมการเรียนรู้ดังกล่าว
ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโปรดมารับคู่มือการเรียนที่โรงเรียนในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม ระหว่างเวลา 13.00 น. -ถึง 17.00 น.

ทางโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนทางไกลให้ท่านรับทราบภายในสัปดาห์หน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกันฯ ไซนีส ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่านผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ค่ะ



Americana Chinese International School

227 Moo 2 Chiang Mai-Lampang Super Highway, Tambol Nong-Pheung, Amphur Sarapee
Chiang Mai, Thailand 50140
053-142-517



尊敬的家长和监护人：

很抱歉地通知您，根据泰国政府的最新指示：将于 3 月 18 日至 4 月 17 日关闭校园，并计划于 4 月 20 日返校。这段时间正好与我们现在的假期和泼水节假期相吻合。为了在整个学校关闭期间给学生提供学习的平台，我们将从 3 月 30 日至 4 月 10 日实施远程学习计划。

美国际学校远程学习计划将结合 Microsoft Teams 和 Class Dojo，利用我们学校的 Microsoft Office 套件为学生提供数字和协作式教学。在学习程序开始之前，即 3 月 30 日，将提供详细登录说明。每个学生必须每天参加远程学习，这段时间将被纳入学生考勤表之列（登陆学习的学生才不算旷课）。老师也会布置作业，学生须按时完成。学生课本和练习册也将在整个计划中使用。请各位家长准时在 3 月 27 日（星期五）下午 1:00 – 5:00 到学校领取课本及学习材料。

请等待下周有关我们的远程学习计划的进一步说明。

非常感谢您的支持！

美国际学校行政团队